

เรื่อง วัดรามรณรงค์



รายละเอียด



ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก ใกล้กับวัดป่าแลง วัดหมาผี วัดตะแบก และวัดเตาหม้อ ในบริเวณนี้มีวัดที่มีชื่อที่น่าสนใจวัดหนึ่ง คือวัดรามรณรงค์ น่าแปลกใจที่ชื่อของวัดดูเป็นทางการกว่าทุกวัด มีชื่อที่ชาวบ้านเรียก แต่เป็นชื่อที่ราชการตั้ง วัดรามรณรงค์เป็นวัดขนาดกลางที่ได้รับการขุดแต่งและบูรณะแล้ว

คำว่ารามรณรงค์ มาจากชื่อของเจ้าเมืองกำแพงเพชร ตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาแล้ว เพราะผู้มาเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรทุกท่าน ต้องได้รับพระราชทานทินนามว่า พระยารามรณรงค์สงคราม รามภักดี พิริยพาหุปรการม จนกระทั่งถึงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับว่า เกือบ 600 ปี ที่เจ้าเมืองกำแพงเพชร ใช้นามพระยารามรณรงค์สงคราม มาโดยตลอด วัดแห่งนี้จึงได้รับนาม ตามชื่อของพระยารามรณรงค์ แต่ไม่มีหลักฐานว่า พระยารามรณรงค์ สร้างวัดนี้ เพราะขนาดของวัดที่เป็นวัดขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับวัดอื่นๆ ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

วัดรามรณรงค์ ด้านหน้ามีวิหารที่ตั้งงาม ลงตัวร่องรอยของการก่อสร้างวิหารยังอยู่ชัดเจน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดเหมาะสมงดงาม พระประธานหายไปเหมือนกับทุกวัด ด้านหลังของฐานพระประธาน มีพระพุทธรูปโกลกศิลาแลง ที่นำลงมาจากฐานประธาน นั่งเรียงรายอยู่ แต่ละองค์ไม่ครบชิ้นส่วนมีส่วนสำคัญที่ถูกทำลายหาย

ไปหมดสิ้น ด้านหลังเป็นเจดีย์ประธานที่ตั้งงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมของเมืองกำแพงเพชร ขนาดกำลังดี เหมาะกับพื้นที่ก่อสร้างและวิหารที่ตั้งงามและลงตัว ระหว่างวิหารกับเจดีย์ประธาน มีเจดีย์รายที่ก่อสร้างขนาดใหญ่เกือบเท่าเจดีย์ประธาน ยืนยันจากการก่อสร้าง มีหลักฐานชัดเจนว่าสร้างภายหลัง คาดว่าอาจเป็นที่ เก็บอัฐิ แห่งพระยารามณรงค์สงคราม ท่านใดท่านหนึ่ง จึงเป็นที่มาของชื่อก็ได้

เจดีย์รายที่วัดรามณรงค์ มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดใหญ่มาก จนถึงขนาดโตม้ายืนยันได้ หลักฐานจาก เขตสังฆาวาส ไม่มีหลักฐานให้เห็นเลย แสดงว่าถูกไถกลบเมื่อคราวขุดแต่งจนหมดสิ้น หรือถูกทำลายในคราวขุดค้น ของประชาชน ในยุคกว่าร้อยปีที่ผ่านมา

วัดรามณรงค์มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และน่าสนใจแม้เป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็น่าสนใจไม่แพ้วัดขนาดใหญ่ทั่วไป มีโอกาสมาชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก

ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ตามทางหลวงหมายเลข 101 ถึงหลัก กม.ที่ 360 เลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055-711921, 055-712528

ภาพโดย : <https://ttspace.wordpress.com/2012/12/17/>

คำสำคัญ : วัดรามณรงค์

ที่มา : <http://sunti-apairach.com/03N/03NU.htm>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2017-02-22

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=290&code_db=610009&code_type=01